

บทอ่านที่ 1

กจ 11:1-18

บรรดาอัครสาวกและพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียทราบว่าคนต่างศาสนาได้ยอมรับพระวาจาของพระเจ้าด้วย เมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดาผู้มีความเชื่อที่เข้าสู่หนัดมาตำหนิเขา กล่าวว่า “ทำไมท่านเข้าไปในบ้านของผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่หนัดและรับประทานอาหารร่วมกับเขาเล่า?” เปโตรจึงเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังตามลำดับว่า

“วันหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานภาวนาอยู่ที่เมืองยัฟฟา ข้าพเจ้าเข้าสู่กุ้งค์และเห็นนิมิต สิ่งหนึ่งคล้ายผ้าผืนใหญ่ ถูกมัดไว้ทั้งสี่มุมกำลังถูกหย่อนลงจากท้องฟ้า มาตรงที่ข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าจึงดูสิ่งนั้นอย่างตั้งใจ ก็เห็นสัตว์สี่เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานของแผ่นดิน และนกในท้องฟ้า ข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่าสัตว์เหล่านี้กินซิ” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ทำไมได้ พระเจ้าข้า เพราะสิ่งมีมลทินและไม่สะอาดไม่เคยเข้าปากข้าพเจ้าเลย” เสียงจึงตอบจากท้องฟ้าเป็นครั้งที่สองว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระให้สะอาดแล้ว ท่านอย่าเรียกว่ามีมลทินเลย” เสียงจากท้องฟ้านี้เกิดขึ้นถึงสามครั้ง แล้วทุกสิ่งก็ถูกดึงขึ้นไปบนท้องฟ้า

สดด 42:2-3,43:3,4

ทำวัตรลึกลับที่ 4

ทันใดนั้นก็มิชายสามคนมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่... ขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มพูด พระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาเหนือเขาเหล่านั้น เหมือนกับที่ได้เสด็จลงมาเหนือเราในตอนแรก ข้าพเจ้าจึงระลึกถึงพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่า “ยอห์นได้ทำพิธีล้างด้วยน้ำ แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับการล้างเดชพระจิตเจ้า” ถ้าพระเจ้าประทานพระพรแก่เขาเช่นเดียวกับที่ได้ประทานแก่เรา เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าที่จะขัดขวางพระเจ้าได้?” เมื่อได้ยินดังนี้ ทุกคนก็เลิกคัดค้าน แต่สรรเสริญพระเจ้าว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้น พระเจ้าก็ประทานให้คนต่างศาสนากลับใจมารับชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน”

พระวรสาร

ยน 10:1-10

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่ไม่เข้าคอกแกะทางประตู แต่เป็นเข้าทางอื่น ก็เป็นขโมยและโจร ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูยอมเปิดประตูให้เขาเข้าไป บรรดาแกะก็ฟังเสียงเขา เขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัว และพาออกไปข้างนอก เมื่อเขาพาแกะออกไปหมดแล้ว เขาจะเดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะจำเสียงของเขาได้ แกะจะไม่ตามคนแปลกหน้าเลย แต่จะหนีจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า” พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้คนเหล่านั้นฟัง แต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไร

พระเยซูเจ้ายังตรัสกับเขาอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราเป็นประตูคอกแกะ ทุกคนที่มา ก่อนหน้าเรา เป็นขโมยและโจร แต่แกะมิได้ฟังเสียงของเขาเหล่านั้น เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ขโมยย่อมมาเพื่อขโมย ฆ่าและทำลาย เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์”



พระวรสารวันนี้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นประตู โดยทางพระองค์ มนุษย์ทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้เข้ามาในพระอาณาจักรของพระเจ้า ดังนั้น ทัศนคติและท่าทีของเราต่อเพื่อนพี่น้องต่างศาสนาควรสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า โดยการแบ่งปันความรักแก่ทุกคนที่เรามีโอกาสพบปะสังสรรค์

วันที่ 30 เมษายน 2012/2555

ยน 10.1-10

บทเทศน์

บทอ่านพระวรสารนี้ตรงกับพระประวัติของสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 และพระสังฆราชท่านหนึ่งที่เป็นญาติของข้าพเจ้าที่เลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระสันตะปาปาองค์นี้

พระสังฆราชท่านนี้มีคติพจน์ประจำใจคือ “เรามาเพื่อให้เกษมมีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์”

พระสังฆราชสิ้นใจในปี 2002 ข้าพเจ้ามีโอกาสนักสวดท่าน ข้าพเจ้าเห็นท่านดำเนินชีวิตตามคติพจน์นี้ ญาติหลายคนก็เห็นท่านเป็นนักบุญ เป็นศิษย์ที่ติดตามพระเยซูเจ้าและนายชุมพาที่ดี

พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช รวมทั้งฆราวาสดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของแต่ละคน เพื่อเป็นนายชุมพาที่ดี พร้อมทั้งจะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อผู้อื่น นำผู้อื่นไป “สู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์” และไม่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของตน

นายชุมพาที่ดีไม่ปล่อยให้ “จโมย” มาทำร้ายหรือฆ่าแกะของตน แต่ทำตนเป็นนายชุมพาที่เสียสละ